

# “ตลาดต่อยอด” พัฒนาระบบ O2O เต็มรูปแบบ ดันแพลตฟอร์ม “ต่อยอดออนไลน์” จับมือ “อาลีบาบา” เปิดตลาดโลก



“ตลาดต่อยอด” พัฒนาระบบ O2O เต็มรูปแบบ

ดันแพลตฟอร์ม “ต่อยอดออนไลน์” จับมือ “อาลีบาบา” เปิดตลาดโลก

\*\*\*\*\*

โครงการ “ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์” ก้าวสู่เวทีโลก ชูแพลตฟอร์ม “ต่อยอดออนไลน์” เชื่อมโยงช่องทาง การขายในลักษณะออฟไลน์และออนไลน์ จับมือ “อาลีบาบา” เพื่อเป็นพันธมิตรหนุนผู้ประกอบการไทยไปตลาด โลก พร้อมดึงสถาบันการเงินและผู้นำด้านธุรกิจโลจิสติกส์ ร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุนช่องทางชำระเงินและระบบ การขนส่งสินค้า เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำการค้าภายใต้แพลตฟอร์ม B2B One Stop Solution ครบวงจรแห่งเดียวใน ประเทศไทย

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด (TCC Land Asset World) เปิดเผยว่า โครงการ “ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์” ศูนย์ค้าส่งแห่งแรกในประเทศไทยและใหญ่ ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ “อาลีบาบา” ผู้นำด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซในตลาดโลก ในการเป็นพันธมิตร เชื่อมต่อแพลตฟอร์ม “ต่อยอดออนไลน์” ให้เติบโต แข็งแกร่ง รวมถึงมีศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าส่งระดับโลก เสริมการส่งออกของประเทศอย่างครบวงจร

นายโสมพัฒน์ กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม “ต่อยอดออนไลน์” ครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการช่วยผลักดัน และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการในโครงการฯ และในอนาคตคาดว่า นอกจากโครงการตลาดต่อยอดฯ เรามีแผนความร่วมมือกับทางอาลีบาบาอย่างครอบคลุมในธุรกิจด้านอื่นๆ ของ บริษัทฯ ภายในเครือข่ายเช่นกัน

นายแจ๊ค จาง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายซัพพลายเออร์ระดับโลก อาลีบาบา ดอทคอม กล่าวว่า อาลีบาบา ดอทคอม รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสนำความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านอีคอมเมิร์ซ ให้เข้า มามีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม ‘ต่อยอดออนไลน์’ ภายใต้โครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์ เพื่อเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางตลาดให้กับผู้ประกอบการไทย สามารถเข้าถึงลูกค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพในประเทศ

จีนและทั่วโลกผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซแบบไร้ขีดจำกัด”

นายโสมพัฒน์ กล่าวด้วยว่า โครงการฯ ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์และสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าและระบบช่องทางชำระเงิน เช่น ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, Nim Express, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถมั่นใจในด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยของการชำระเงินและการติดตามของระบบขนส่ง

“ต่อยอดออนไลน์” ถือเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถเลือกช่องทางการขายในทุกเครือข่ายเว็บไซต์ออนไลน์และอีคอมเมิร์ซทั่วโลก โดยระบบนี้จะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ โดยโครงการฯ ยังมีแผนความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์ม B2B ระดับโลกอีกกว่า 10 ประเทศ เช่น อินเดีย, เกาหลี, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้ และรัสเซีย เป็นต้น

\*\*\*\*\*

แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น คือกลุ่มธุรกิจที่มุ่งมั่นในการลงทุนพัฒนาบริหารกิจการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย และนิคมอุตสาหกรรม

โครงการต่างๆ ของบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารของสองกลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่ม Hospitality Business และ กลุ่ม Retail and Commercial Business เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ดินและโครงการที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอย่างครอบคลุมทุกรูปแบบ และยังคงช่วยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

ล่าสุด แอสเสท เวิร์ด คอร์ปอเรชั่น ได้ขยายโมเดลธุรกิจที่จะตอบสนองนโยบายเศรษฐกิจ 4.0 และสนับสนุนการส่งออก ด้วยรูปแบบตลาดกลางการค้าส่งที่แรกของประเทศและใหญ่ที่สุดในภูมิภาค พร้อมด้วย e Commerce Omni Channel Platform อย่างครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพการค้าไทยไปไกลระดับโลกอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อโครงการ ตลาดต่อยอด AEC Trade Center และ Tor Yod Online ที่เราได้ทุ่มงบประมาณกว่า 6 พันล้านบาท บนพื้นที่กว่า 160 ไร่ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการตลาดต่อยอด:

วรารภรณ์ มุฑิตาโสภณนกุล (บุ๋ม) 098-2567962 คัทลียา ฐัญญาวัฒนา (แคท) 092-369-2341